

Số: 58/KH-UBND

Phước Tân, ngày 15 tháng 01 năm 2024

**KẾ HOẠCH**  
**Tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024**

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:**

Nhằm thực hiện tốt công tác tổ chức Tết cổ truyền của dân tộc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đảm bảo hàng hóa cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân không để xảy ra tăng giá đột biến trong dịp Tết; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe cộng đồng; tổ chức hoạt động vui Xuân đón Tết cổ truyền nhằm tạo không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Các ban, ngành, đoàn thể căn cứ Kế hoạch chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp, triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

**II. NỘI DUNG CÔNG TÁC VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:**

Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, nhân viên ủy ban UBND phường tổ chức triển khai thực hiện:

**1. Công chức Văn hóa – xã hội (phụ trách văn hóa thông tin):**

Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ “Mừng Đảng - Mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024”.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ, văn hóa; nhằm đảm bảo môi trường văn hóa lành mạnh trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Tiếp tục tuyên truyền cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Quy chế “Nếp sống văn minh đô thị”, bài trừ mê tín dị đoan, thực hiện văn minh trong hoạt động lễ hội, nhất là tuyên truyền vận động nhân dân không đốt pháo vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc: Chỉ thị số 406/TTg ngày 08/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo, Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả "đèn trời"; Nghị định 87-CP ngày 12/12/1995 của Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng; Nghị định 88-CP ngày 14/12/1995 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ và phòng chống một số tệ nạn xã hội; Nghị định 36-CP ngày 29/5/1995 của Chính phủ về bảo đảm an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị...

Phối hợp với UBMTTQVN phường, các tổ dân phố thực hiện tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn phường và nhân dân treo cờ Tổ quốc trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Kiểm tra công tác vận động nhân dân treo Quốc kỳ trong dịp Tết Nguyên đán tại các Tổ dân phố trên toàn phường.

Trang trí các cổng Tổ dân phố Văn hóa trên địa bàn phường.

## **2. Công chức Văn hóa – Xã hội (phụ trách Lao động TBXH):**

Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức phục vụ các đoàn lãnh đạo thành phố thăm hỏi, động viên và tặng quà các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, người có công...; đồng thời tham mưu cho lãnh đạo tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, người có công... nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 .

Phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố: Có biện pháp giải quyết, cứu trợ kịp thời cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ Bảo trợ xã hội, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thực hiện tốt công tác chi trả quà Tết cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người già 100 tuổi, người tâm thần, người mù... kịp thời, chu đáo đúng quy định.

Cấp phát gạo Tết cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn và đối tượng bảo trợ xã hội khó khăn theo chỉ đạo cấp trên, đảm bảo nhân dân đón Tết vui tươi, phấn khởi.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức Tổ kiểm tra liên ngành đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn phường

## **3. Cộng tác viên công tác xã hội:**

Chủ động phối hợp với các ban, ngành chức năng giải quyết tình trạng lang thang, ăn xin trên địa bàn, tập trung tại nhà thờ Chánh tòa.

**4. Công chức Địa chính – Xây dựng– Đô thị và Môi trường (phụ trách môi trường, quản lý đô thị):**

Chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 .

Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố có biện pháp tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân tổng vệ sinh trong các khu phố, cơ quan, hộ gia đình vào trước ngày 30 Tết; chấp hành tốt quy định về thời gian, địa điểm thu gom, đổ rác theo thông báo của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang.

Tham mưu UBND phường trong việc bố trí, sắp xếp địa điểm, khu vực bán hoa, cây cảnh, giữ xe, các địa điểm tổ chức vui chơi, giải trí phục vụ Tết theo Kế hoạch của Thành phố phê duyệt.

Thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đô thị (Kể cả ngoài giờ hành chính và các ngày nghỉ theo quy định). Tập trung kiểm tra xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị tại các tụ điểm, tuyến đường UBND thành phố giao.

Rà soát, kiểm tra các cơ sở giết mổ gia cầm phát sinh trên địa bàn phường. Phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu, xử lý các trường hợp không đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định.

Phối hợp với Ban quản lý Dịch vụ Công ích kịp thời lắp đặt, sửa chữa các hệ thống đèn đường trên địa bàn phường bị hư hỏng.

**5. Công chức Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường (phụ trách xây dựng, đất đai):**

Chủ động xây dựng kế hoạch theo dõi, kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng có phép, tham mưu xử lý kịp thời các công trình xây dựng sai phép, không phép, trái phép trên địa bàn phường.

Kiểm tra, rà soát, đề xuất sửa chữa kịp thời các tuyến đường bộ hư hỏng, bảo đảm điều kiện đi lại an toàn, thuận lợi cho nhân dân trong dịp Tết.

Đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu thi công, các công trình dân dụng, giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị quản lý và thực hiện thu dọn hoàn trả mặt bằng trước ngày 02/02/2024 (nhằm ngày 23 tháng Chạp) trên địa bàn phường.

**6. Công chức Tài chính – Kế toán:**

Tham mưu UBND phường giải quyết kinh phí kịp thời cho các ban ngành, đoàn thể, Tổ dân phố để triển khai hoàn thành Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 theo hướng dẫn của Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố.

Chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết đối với các điểm kinh doanh trên địa bàn.

Phối hợp đội thuế, Công chức Địa chính – Xây dựng – Đô thị Và Môi trường (phụ trách quản lý đô thị) triển khai thu thuế các hoạt động kinh doanh thời vụ ngay từ đầu năm 2024.

**7. Công chức Văn phòng – Thống kê:**

Tham mưu xây dựng lịch trực Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 báo cáo UBND thành phố; đồng thời báo cáo UBND thành phố (thông qua Phòng Kinh tế) kết quả phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trước 10 giờ 00 ngày 12/02/2024 (Mùng 3 Tết).

Theo dõi, đôn đốc các ban, ngành, đoàn thể, các cán bộ, công chức thực hiện trực Tết theo lịch trực phân công. Tổ chức lưu trữ, bảo vệ hồ sơ, tài liệu; niêm phong, bảo quản các tài liệu, hồ sơ bảo mật; bảo quản con dấu của cơ quan trong dịp nghỉ Tết.

**8. Ban chỉ huy quân sự phường:**

Xây dựng kế hoạch trực bảo vệ trụ sở UBND phường. Duy trì chế độ trực bảo vệ trụ sở 24/24 giờ. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các lực lượng chốt trực đảm bảo theo kế hoạch

Phối hợp Công an phường, Ban bảo vệ dân phố, Công chức Địa chính – Xây dựng – Đô thị Và Môi trường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường.

Phối hợp với Công chức Văn hóa – xã hội (phụ trách công tác văn hóa thông tin), công chức Tư pháp – Hộ tịch (phụ trách công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật) tăng cường tuyên truyền công tác tuyển quân năm 2024. Có

kế hoạch quản lý số thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024; Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, Tổ dân phố tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình và thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 để họ an tâm sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Tổ chức tổng dọn vệ sinh cơ quan trước ngày 30 Tết.

### **9. Công an phường:**

Chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn ở địa phương trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Có biện pháp phòng chống các loại tội phạm như: Trộm cắp, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; các đối tượng tệ nạn xã (cờ bạc, nghiện ma túy, mại dâm...), buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và buôn bán hàng giả; không để xảy ra điểm nóng về ANTT; kiểm tra, xử lý các điểm đánh bài, bầu cua, uống rượu say gây rối trật tự công cộng trước, trong và sau Tết.

Tăng cường kiểm tra truy quét tội phạm, các đối tượng tệ nạn xã hội, bài trừ văn hoá phẩm đồi trụy, độc hại, cương quyết chống tệ nạn cờ bạc phát sinh trong dịp Tết tại các khu dân cư, nơi công cộng theo tinh thần Nghị định 79/2018/NĐ-CP của Chính phủ, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Chủ động phối hợp với các ban, ngành có liên quan xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo nổ, đốt và thả đèn trời theo tinh thần Chỉ thị Chỉ thị 406/TTg ngày 08/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 và Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 của Chính phủ, tuyệt đối không để xảy ra đốt pháo trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 .

Chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho UBND phường tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về trật tự ATGT.

Chủ động tham mưu kiểm tra công tác phòng, chống cháy nổ trên địa bàn phường, không để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng. Phối hợp với các lực lượng, chức năng xử lý nghiêm các vi phạm về phòng, chống cháy nổ trên địa bàn.

### **10. Ban Bảo vệ dân phố phường:**

Phối hợp với lực lượng Công an, Ban Chỉ huy quân sự phường và các Tổ dân phố thường xuyên tổ chức tuần tra tại các khu vực dân cư, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đô thị, vệ sinh môi trường; không để xảy ra tình trạng trộm cắp, cướp giật tài sản... và giải tán số thanh niên hư hỏng tụ tập gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn phường trước, trong và sau Tết.

### **11. Trạm Y tế phường:**

Chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan, Tổ dân phố tổ chức triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm tra, giám sát phòng chống dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh gia súc gia cầm và có biện pháp xử lý kịp thời nếu có dịch xảy ra, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chủ động phối hợp với Công chức văn hóa xã hội (phụ trách an toàn thực phẩm) tham mưu tổ chức kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất hàng hóa phục vụ Tết, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố theo kế hoạch.

Tổ chức trực 24/24 giờ, chuẩn bị sẵn sàng đủ cơ chế thuốc, phương tiện để đảm bảo công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn..., chăm sóc sức khỏe nhân dân trước, trong và sau các ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 .

### **12. Các trường học đóng trên địa bàn phường:**

Chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ trường học; đảm bảo công tác phòng, chống cháy nổ trong trường học.

Thực hiện treo cờ Tổ quốc trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 .

Tuyên truyền phụ huynh và học sinh của trường chấp hành tốt việc tham gia giao thông, không đốt pháo các loại, không bẻ cây lấy lộc, không tham gia tệ nạn xã hội như: bài bạc, mê tín dị đoan, không tham gia đua xe... đảm bảo an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 .

### **13. Ban quản lý chợ Đồng Dừa**

- Tổ chức sắp xếp hợp lý các hộ kinh doanh phục vụ Tết đảm bảo an toàn, mỹ quan, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.

- Duy trì công tác tuyên truyền, phòng chống dịch Co-vid 19 tại chợ.

- Triển khai tốt công tác phòng cháy chữa cháy, phối hợp với cơ quan thuế thu các khoản thuế theo quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang giải quyết dứt điểm lượng rác thải phát sinh trong ngày, bố trí các điểm tập kết rác thuận lợi để xe công ty ra vào thu gom rác đạt kết quả, không để ứ đọng rác, đảm bảo vệ sinh môi trường tại chợ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 .

### **14. Các Tổ dân phố**

Thực hiện công tác tuyên truyền vận động đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tổ trong việc: chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông, buôn bán không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, tổng vệ sinh vào trước ngày 30 Tết, chấp hành tốt quy định về thời gian, địa điểm thu gom rác theo thông báo của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang.

Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự phường theo dõi, giám sát số thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024, tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình và thanh niên trúng tuyển để họ an tâm sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng thực phẩm đảm bảo an toàn; phòng chống ngộ độc do thực phẩm gây ra; phòng, chống dịch bệnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 .

Rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chủ động phối hợp với công chức Lao động thương binh và xã hội có biện pháp giải quyết, cứu trợ kịp thời, nhằm đảm bảo cho nhân dân đón tết vui tươi, phần khởi.

Phối hợp với công chức Văn hóa xã hội (phụ trách văn hóa thông tin, truyền thông) thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn tổ treo cờ Tổ quốc trong dịp Tết cổ truyền dân tộc.

**15. Đề nghị UBMTTQVN phường và các đoàn thể:**

Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, UBND phường triển khai thực hiện tốt kế hoạch tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đạt kết quả tốt./.

**Nơi nhận:**

- UBND thành phố Nha Trang (VBĐT);
- Phòng Kinh tế TP. Nha Trang (VBĐT);
- TT. Đảng ủy, HĐND, UBND phường;
- UBMTTQ và các đoàn thể phường;
- Bí thư, Mặt trận, Tổ trưởng 15 Tổ dân phố;
- Cán bộ, công chức và các ngành liên quan;
- Lưu: VT, Thu.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Võ Thị Thanh Minh**